

Chủ động nước tưới cho sản xuất vụ xuân

Tình trạng vi phạm gây ách tắc dòng chảy diễn biến phức tạp; kế hoạch xả nước của liên hồ thủy điện, mực nước cả 3 đợt đều thấp hơn so với một số năm trước đây, ảnh hưởng tới hiệu quả lấy nước của một số công trình thủy lợi... là những khó khăn, thách thức đặt ra đối với sản xuất vụ xuân năm 2021. Để vụ xuân thắng lợi, ngành Nông nghiệp, hai công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc, Nam Thái Bình và các địa phương đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, bảo đảm đủ nước có chất lượng phục vụ sản xuất.



Đến nay, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình đã cơ bản hoàn thành bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên các công trình.

Theo kế hoạch, vụ xuân hè năm 2021, toàn tỉnh gieo trồng 90.500ha cây trồng, trong đó lúa xuân 74.500ha, cây màu hè 16.000ha. Thời vụ gieo trồng đối với lúa xuân gieo mạ non trên nền đất cứng xung quanh tiết lập xuân (30/1 - 6/2/2021), cấy khi mạ đạt 2,5 - 3 lá, kết thúc cấy trước ngày 25/2/2021; đối với các cây trồng như đậu tương, khoai tây, lạc... thời gian gieo trồng từ đầu tháng 12/2020. Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Thái Bình, vụ đông xuân 2020 - 2021 nhiệt độ trung bình từ tháng 11/2020 đến tháng 1/2021 thấp hơn trung bình nhiều năm và có khả năng gây ra 6 - 8 đợt rét đậm, rét hại. Độ mặn tại Ba Lạt (sông Hồng), Đông Quý (sông Trà Lũ) tương đương hoặc cao hơn trung bình nhiều năm và cùng kỳ năm trước, thời gian xuất hiện vào tháng 12/2020 và tháng 1/2021.

Trước thực trạng trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Chi cục Thủy lợi phối hợp với hai công ty khai thác công trình thủy lợi xây dựng kế hoạch, lịch lấy nước, trữ nước và phương án tưới, tiêu cụ thể cho từng địa phương phù hợp với đề án sản xuất. Quan điểm điều tiết nước là chủ động, linh hoạt điều hành hệ thống thủy nông toàn tỉnh cung cấp đủ nguồn nước có chất lượng theo tiến độ để gieo cấy lúa xuân đúng lịch thời vụ trong mọi điều kiện; tranh thủ đỉnh triều cao chủ động mở tối đa các cống lấy nước vào hệ thống. Các vùng cao, xa nguồn nước, vùng ven biển lấy nước trước; phần đầu đổ ải cơ bản toàn bộ diện tích gieo cấy trong đợt 2 các hồ thủy điện xả nước (26/1 - 2/2/2021). Để bảo đảm nguồn nước có chất lượng phục vụ sản xuất, ông Nguyễn Bảo Khương, Chi cục trưởng Chi cục

Thủy lợi cho biết: Công tác làm thủy lợi đồng xuân năm 2020 - 2021 đang được các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện với tổng khối lượng đào đắp dự kiến khoảng 2,7 triệu mét khối, trong đó tập trung cho nạo vét sông trực và sông dẫn, một số tuyến sông cấp nước cho vùng cao, vùng lấy nước từ sông Hồng. Dự kiến sẽ có 3 đợt xả nước: đợt 1 bắt đầu từ ngày 12 - 15/1; đợt 2 bắt đầu từ ngày 26/1 đến ngày 2/2; đợt 3 bắt đầu từ ngày 22 - 27/2/2021. Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, việc chủ động các biện pháp, kế hoạch điều tiết nước luôn được ngành Nông nghiệp, các địa phương, đơn vị chú trọng thực hiện, bảo đảm tất cả diện tích lúa, hoa màu, thủy sản đáp ứng đủ lượng nước, góp phần tạo nên những mùa vụ bội thu.

NGÂN HUỖN

Hiệu quả mô hình nuôi con đặc sản

Là sĩ quan quân đội về hưu, nhiều năm nay, ông Trần Văn Dân, thôn Phú Vật, xã Tiến Đức (Hưng Hà) tích cực phát triển kinh tế gia đình với mô hình nuôi con đặc sản.



Ông Dân chọn nuôi nhím vì đây là vật nuôi có sức khỏe tốt, ít bị bệnh, giá thành xuất bán cao.

Khi về hưu, thấy mảnh đất rộng hơn 2.000m² ở gần nhà để không, lãng phí, ông Dân quyết định đầu tư để nuôi lợn rừng. Ông chia sẻ: Từ năm 2010 đến năm 2015 tôi rất thành công với mô hình nuôi lợn rừng. Đàn lợn phát triển với quy mô hơn 100 con lợn thịt, lợn nái, thu nhập có khi lên tới cả nửa tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, những năm gần đây, do tác động của bệnh dịch tả lợn châu Phi tôi không phát triển đàn lợn rừng nữa mà chỉ nuôi cáng chừng để có thể bán vào dịp lễ, tết và đáp ứng nhu cầu của gia đình và hàng xóm.

Hiện nay ông Dân đã

cải tạo lại hệ thống chuồng nuôi lợn để nuôi hơn 200 con nhím thịt, nhím giống. Mỗi ô nuôi nhím rộng từ 3 - 5m² và được xây bằng gạch cao hơn 1m không để nhím bò ra, dưới sàn được đổ bê tông cho thuận tiện vệ sinh. Theo ông Dân, so với các loài vật nuôi khác thì nhím rất ít bị bệnh và có sức đề kháng tốt; chăm sóc nhím nên thường xuyên vệ sinh chuồng sạch sẽ,

khô ráo, tránh tiếng ồn lớn để gây cho nhím bị hoảng loạn. Khi nhím đẻ được hơn một tháng phải tách đàn cho nhím con ở chuồng riêng để nhím mẹ tiếp tục đẻ. Cứ thế, mỗi năm nhím sẽ đẻ 2 lần, mỗi lần đẻ từ 1 - 2 nhím con, nếu chăm sóc tốt sẽ cho từ 2 - 3 con. Giá bán nhím thương phẩm hiện nay từ 280.000 - 300.000 đồng/kg, 1 con nhím nuôi 1 năm cho trọng lượng hơn 10kg là xuất bán, sau khi trừ chi phí thì thu về hơn 250 triệu đồng/năm.

Chuồng trại nuôi nhím của ông Dân được đầu tư hệ thống mái tôn chống nóng, bảo đảm thông thoáng. Xung quanh chuồng trồng thêm bưởi, chuối, nhãn, các cây rau để tạo thêm nguồn thức ăn cho nhím. Ngoài ra ông mua hạt nhãn, lá rau khoai, thân cây ngô và bổ sung dưỡng chất cho nhím thịt bằng bắp ngô, cám dinh dưỡng của lợn để nhím mau lớn bảo đảm chất lượng thịt thơm ngon. Nguồn chất thải từ chăn nuôi, ông Dân ủ với chế phẩm vi sinh và bón cho những cây ăn quả trong vườn của gia đình nên chất lượng 80 gốc bưởi của gia đình rất tốt, quả sai và ngọt, thường

Sản xuất nông nghiệp của huyện Tiên Hải có nhiều khó khăn, thách thức trước diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường của biến đổi khí hậu như xâm nhập mặn, bão lụt. Tuy nhiên, với sự nỗ lực trong chỉ đạo nên nông dân đã thực hiện đồng bộ các giải pháp tổ chức cơ cấu giống phù hợp, thúc đẩy sản xuất lúa hàng hóa, vừa bảo đảm an ninh lương thực vừa tăng giá trị sản xuất, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Những năm qua, sản xuất nông nghiệp ở thôn Hải Nhuận, xã Đông Quý phát triển tương đối toàn diện, cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch theo hướng tích cực. Thôn đã quy hoạch và phát huy hiệu quả cánh đồng mẫu, đưa vào gieo cấy giống lúa năng suất, chất lượng cao, kết hợp với mở rộng mô hình sản xuất "giảm phát thải khí nhà kính" mang lại hiệu quả kinh tế cao. Diện tích lúa giống của thôn Hải Nhuận chiếm khoảng trên 80% sản xuất lúa giống của xã/vụ. Ông Tạ Quang Thắng, Trưởng thôn Hải Nhuận cho biết: Thôn Hải Nhuận có trên 600 hộ với 2.000 nhân khẩu. Từ năm 2001, theo chỉ đạo của UBND xã, thôn đã đưa 275 mẫu lúa giống Bắc thơm cấy cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed. Việc liên kết sản xuất lúa giống ở xã Đông Quý với Thái Bình Seed là hướng đi đúng trong sản xuất nông nghiệp theo liên kết "4 nhà", mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân, đồng thời giúp doanh nghiệp cung ứng số lượng lớn lúa giống đạt chất lượng cao cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Thái Bình Seed thực hiện tốt cam kết với bà con nông dân, thu mua hết sản lượng lúa giống, hỗ trợ kỹ thuật nhằm ổn định thu nhập cho người dân khi tham gia sản xuất lúa giống.

Đối với xã Nam Thắng, những năm trước đây bà con nông dân sử dụng nhiều loại giống để gieo cấy dẫn đến sản xuất manh mún, ảnh hưởng không nhỏ đến cơ cấu mùa vụ, năng suất và sản lượng của cây lúa, tiêu

TIỀN HẢI

Đẩy mạnh sản xuất lúa hàng hóa

thụ sản phẩm cho nông dân khó khăn. Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, Đảng bộ xã ban hành nghị quyết với nhiệm vụ trọng tâm là loại bỏ dần các giống lúa thoái hóa, chuyển đổi sản xuất theo hướng tập trung vào những giống lúa ngắn ngày có năng suất, chất lượng cao. Trong đó, nổi bật nhất là giống lúa TBR225 liên kết sản xuất với Thái Bình Seed. Hiện nay, diện tích gieo cấy giống lúa TBR225 ở Nam Thắng đã đạt 220/281ha, trong đó trên 100ha cấy lúa giống, góp phần tăng giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích canh tác cho nông dân từ 25 - 30%.

Ông Phạm Văn Vang, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiên Hải cho biết: Ngành quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tiên Hải nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định phát triển nông nghiệp toàn diện, hiệu quả theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và phát triển

bền vững; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ; chú trọng quy vùng sản xuất, ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp; duy trì diện tích trồng lúa chất lượng, giá trị hàng hóa cao, chủ động thử nghiệm một số giống lúa mới; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025... Để thúc đẩy sản xuất lúa hàng hóa, Tiên Hải chú trọng xây dựng cánh đồng mẫu, đây là hướng đi bền vững trong phát triển nền sản xuất nông nghiệp tập trung, hiện đại. Đặc biệt, cánh đồng mẫu đã giúp bà con nông dân giảm được chi phí sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, từng bước xóa bỏ thói quen canh tác lạc hậu. Nhiều năm qua, huyện đã duy trì sản xuất 30 cánh đồng mẫu ở 28 xã, trong đó 18 xã có diện tích ký hợp đồng bao tiêu sản xuất lúa hàng hóa.

Hàng năm, diện tích liên kết sản xuất lúa hàng hóa là 3.778,8/20.438ha diện tích gieo cấy lúa; sản lượng tiêu thụ khoảng 17.942 tấn, đạt gần 14% tổng sản lượng lúa cả năm của huyện. Trong sản xuất vụ xuân năm 2021, theo đề án sản xuất huyện tập trung xây dựng kế hoạch diện tích lúa hàng hóa chất lượng cao khoảng gần 900ha có hợp đồng bao tiêu sản phẩm với các doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed, Công ty TNHH Hưng Cúc, Công ty An Đình, Công ty Khang Long sẽ mang lại hiệu quả kinh tế gấp 1,2 - 1,5 lần so với cây lúa truyền thống.

Thời gian tới, huyện Tiên Hải tiếp tục phát triển sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao đồng thời thúc đẩy chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các giống lúa mới năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao vào gieo cấy, góp phần nâng cao đời sống cho người nông dân.

MẠNH THẮNG



Nông dân huyện Tiên Hải tập trung cày lật đất chuẩn bị sản xuất vụ xuân 2021.

Bệnh cúm vào mùa, cảnh báo không lạm dụng thuốc Tamiflu

(vtv.vn) Miền Bắc đang bước vào các đợt lạnh, các bệnh cúm mùa lại gia tăng, thời điểm này lại có hiện tượng người dân tích trữ thuốc Tamiflu.



Ảnh minh họa

Tháng 12 năm ngoài, trong đợt cao điểm mắc cúm, thuốc Tamiflu rơi vào tình trạng khan hiếm cho mặt hàng này khan hiếm và đội giá lên nhiều lần. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, Tamiflu chỉ có tác dụng không làm virus nhân lên mà không thể giết chết nó.

Nói cách khác, loại thuốc này chỉ ức chế được virus cúm A. Trong khi đó, người bình thường vẫn có cơ thể tự ức chế virus mà không cần sự hỗ trợ của Tamiflu.

Tamiflu là thuốc không được sử dụng tùy tiện, chỉ được sử dụng với những trường hợp có các biến chứng như viêm phổi với chỉ định của bác sĩ. Người dân tự ý mua thuốc trong trường hợp này rất nguy hiểm. Người dân có thể tiêm vắc-xin để ngừa cúm và phòng hộ cá nhân, uống đủ nước, giữ ấm cơ thể

Cách giữ ấm cơ thể trong những ngày rét đậm

Giữ cho cơ thể ấm áp trong những ngày rét đậm, rét hại sẽ phòng tránh được nhiều bệnh tật. Ăn uống đầy đủ, mặc nhiều lớp áo, không uống bia rượu... là những cách bạn có thể giữ ấm khi trời lạnh.

Chú ý dấu hiệu hạ thân nhiệt ()**

Không tắm quá lâu

Hạn chế ra ngoài quá sớm hoặc muộn

Ngủ đủ giấc

Tập thể dục giúp cơ thể tạo ra nhiệt

Mặc quần áo mỏng, nhiều lớp

Giữ ấm nhà, đóng kín cửa ngăn gió lạnh, dùng chăn điện khi ngủ

Ăn đủ chất và lượng, tăng cường ăn rau xanh, trái cây, gia vị (*)

Uống nước ấm

Giữ trong lượng cơ thể cân đối

Tránh uống bia rượu

Ngâm chân nước nóng, giúp lưu thông máu và làm ấm cơ thể

(*) : hành, tỏi, gừng, quế...
(**) : nhiệt độ cơ thể < 35°C, run rẩy, mệt mỏi, lơ đãng, thờ ơ...
Nguồn: TTXVN
Infographic.vn

TIẾN DAT